

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...***(Tiếp theo trang 1)*

kinh tế - xã hội. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng thống nhất thời gian giải quyết việc xác định giá trị tiền thuê đất, giá trị còn lại của tài sản gắn liền với thu hồi đất làm cơ sở để Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh xét duyệt các dự án; đồng thời, yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh xét duyệt các dự án phải bảo đảm tính khả thi cao, có đủ nguồn lực để tổ chức sản xuất, đúng với tính chất ngành nghề của khu công nghiệp và đúng quy định của pháp luật.

**C**hiều ngày 16/7, UBND tỉnh họp nghe và cho ý kiến về các nội dung: tình hình thực hiện kế hoạch và nhu cầu vốn đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và nông nghiệp phát triển nông thôn do các ban quản lý dự án cấp tỉnh làm chủ đầu tư; tình hình triển khai thực hiện công tác thủy lợi, tu bổ để điều chỉnh vụ công tác phòng, chống thiên tai năm 2019. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí: Vũ Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND

Tỉnh; Nguyễn Thị Lân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị và các huyện, thành phố.

Tại cuộc họp, đại diện các ban quản lý dự án cấp tỉnh đã báo cáo việc thực hiện các dự án (gồm dự án đã phê duyệt quyết toán, dự án hoàn thành đang lập báo cáo quyết toán, dự án quy hoạch và chuẩn bị đầu tư) do các ban làm chủ đầu tư với các nội dung: quyết định phê duyệt quyết toán, thời gian hoàn thành, giá trị quyết toán, lũy kế số vốn đã bố trí đến nay và số vốn còn thiếu so với giá trị quyết toán. Đại diện các ban quản lý dự án cấp tỉnh cũng nêu những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đồng thời đề xuất những kiến nghị nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án.

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu tập hợp, phát biểu kết luận, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ban quản lý dự án cấp tỉnh xây dựng báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các dự án đã hoàn thành và đã phê duyệt quyết toán, dự án đã hoàn thành và chưa phê duyệt quyết toán, dự án

đang triển khai, dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư và dự án đang trong giai đoạn lập báo cáo; đồng thời, yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp, đề xuất danh mục thứ tự ưu tiên thanh toán vốn, khả năng bố trí ngân sách của tỉnh cho các công trình và các giải pháp cần triển khai thực hiện để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án.

Về tình hình triển khai thực hiện công tác thủy lợi, tu bổ để điều chỉnh vụ công tác phòng, chống thiên tai năm 2019, đến nay, các địa phương đã thành lập ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; giao chi tiết chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; quyết định hoàn chỉnh và cấm cử dự phòng các công xung yếu dưới đê trước mùa lũ, bão năm 2019; tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm Luật Đê điều; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị quản lý thủy nông tăng cường công tác kiểm tra và thực hiện giải pháp phòng tránh trên các tuyến sông. Đến nay, toàn tỉnh đã kiểm tra, phát hiện và kiến nghị với địa phương xử lý, ngăn chặn được 101 vụ vi phạm Luật Đê điều, xử lý triệt để 21 vụ vi phạm phát sinh trong năm và 21 vụ tiêu động của các năm trước; kiểm tra và vận hành thủ

21 trạm bơm tiêu úng qua đê với tổng số 172 máy bơm các loại, tổng công suất bơm 641.350m<sup>3</sup>/giờ; giải phóng được 6,3 triệu m<sup>2</sup> bèo bống và 151 đấng đố. Bên cạnh đó, toàn tỉnh còn tích cực triển khai các dự án công trình đê điều, thủy lợi phục vụ công tác phòng, chống thiên tai với 16 công trình đã thi công xong, 9 công trình đang triển khai thi công và 18 công trình chuẩn bị khởi công.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung phân ánh những công việc đã triển khai phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, những khó khăn, vướng mắc đồng thời đề xuất những kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng các công trình phòng, chống thiên tai trên địa bàn.

Phát biểu kết luận, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự chủ động, tích cực trong công tác phòng, chống thiên tai của ngành Nông nghiệp cũng như của các địa phương. Để không bị động, bất ngờ trong công tác phòng, chống thiên tai năm 2019, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, đơn vị và địa phương phải tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về đê điều, kịp thời phát hiện và xử lý những vướng mắc vi phạm Luật Đê điều; quan tâm

đến công tác phát quang, bảo vệ cơ đê, mái đê đồng thời xử lý nghiêm các địa phương chưa quan tâm thực hiện công tác phát quang, bảo vệ cơ đê, mái đê; tập trung đôn đốc các nhà thầu thi công các công trình đê, kè, cống, tầng cường lực lượng, vật tư, phương tiện để bảo đảm an toàn cho các công trình trong mùa mưa bão; xử lý các vi phạm ở hệ thống thủy lợi nội đồng nhằm bảo đảm công tác tiêu úng được thực hiện một cách tốt nhất. Riêng đối với cống Muối, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trước ngày 23/7 phải hoàn thành toàn bộ mặt đê phía ngoài, đối với mặt đê và mái đê phía trong đồng phải bảo đảm chất lượng trên cơ sở thiết kế và phương án thi công đồng thời có phương án bảo vệ, không để xảy ra sự cố khi có mưa bão. Giao Chi cục Thủy lợi kiểm tra, đôn đốc, bảo đảm chất lượng công trình theo đúng thiết kế được phê duyệt; giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tình hình thực hiện quy trình, chống thiên tai. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố báo cáo cụ thể về những kiến nghị, đề xuất trong công tác phòng, chống thiên tai ở địa phương, trên cơ sở đó tính sẽ giao các sở, ngành liên quan giải quyết.

**SƠ KẾT CÔNG TÁC...** *(Tiếp theo trang 1)*

trên trực liên thông văn bản quốc gia, góp phần xây dựng chính phủ điện tử, thành phố thông minh.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố, bộ, ngành liên quan đã trao đổi kết quả, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các nhiệm vụ của ngành Nội vụ; đặc biệt là tình hình biên chế, sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, xây dựng chính phủ điện tử; đồng thời, đề xuất một số giải pháp thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Phát biểu kết luận, đồng chí Bộ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, nghị quyết, chương trình hành động nhiệm kỳ, chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập, sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách bảo đảm thời hạn, chất lượng. Đổi mới phương pháp làm việc, chủ động ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý, xử lý công việc...

**THÀNH PHỐ...** *(Tiếp theo trang 1)*

chất vấn làm sáng tỏ các vấn đề bức xúc, kiến nghị của cử tri; đồng thời, phân tích, chỉ rõ những yếu kém, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để từ đó có các biện pháp hữu hiệu, khả thi trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

6 tháng đầu năm 2019, kinh tế - xã hội của thành phố đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 14.898,7 tỷ đồng, tăng 13,95% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 993 tỷ đồng, đạt 55,9% dự toán, bằng 111,2% so với cùng kỳ. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được duy trì, công tác an sinh xã hội được quan tâm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác quốc phòng và quân sự địa phương được củng cố và tăng cường.

**BÁO THÁI BÌNH...** *(Tiếp theo trang 1)*

nhân rộng kịp thời gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Chia sẻ những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Tiên Hải, lãnh đạo huyện Tiên Hải đã nêu bật kết quả đạt được và mong muốn Báo Thái Bình trong thời gian tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quan đ tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng bộ, chính quyền huyện Tiên Hải. Đặc biệt, những tháng cuối năm 2019, Báo Thái Bình cần đẩy mạnh tuyên truyền về những kết quả đã và đang đạt được để góp phần Tiên Hải trở thành huyện nông thôn mới và 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay.

Tại buổi lễ kỷ kết, lãnh đạo Báo Thái Bình đã trao đổi về kết quả mà Báo đã đạt được. Thời gian qua, Báo luôn đổi mới, đa dạng hóa các tin, bài thể hiện qua báo in, truyền hình online, phát thanh... tạo sự lan tỏa các thông tin đến với công chúng trên địa bàn huyện Tiên Hải cũng như công chúng trong và ngoài tỉnh, kiểu báo ở nước ngoài. Đồng chí mong rằng huyện Tiên Hải và Báo Thái Bình tiếp tục phối hợp để đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm góp phần vào mục tiêu chung về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng quê hương Tiên Hải ngày càng vững mạnh.

**Trao 24 suất quà cho con cán bộ, chiến sĩ**

Sáng ngày 16/7, Quý Bảo trợ trẻ em tỉnh tổ chức trao quà cho con cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

24 học sinh là con cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại các vùng biển, đảo của Tổ quốc được Quý Bảo trợ trẻ em tỉnh trao tặng 24 suất quà, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cùng 1 gói quà. Việc tổ chức gặp mặt, trao quà cho các cháu thể hiện sự quan tâm đối với con em cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc đồng thời động viên các cháu nỗ lực phấn đấu vươn lên trong học tập, xứng đáng với truyền thống gia đình.

NGUYỄN CƯỜNG

**THÔNG BÁO VỀ VIỆC THANH LÝ TÀI SẢN**

Căn cứ công văn số 1404/MICCO-CBVT, TKKTC của Tổng công ty công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin ngày 25 tháng 6 năm 2019 về việc thanh lý tài sản có định:

Giám đốc Công ty Hóa chất mỏ Thái Bình - MICCO thông báo tới toàn thể CBCNV trong Công ty và các tổ chức (cá nhân) có nhu cầu mua xe cầu KAMAZ 14L-9149, thông tin cụ thể như sau:

- I. Sơ lược lý lịch tài sản:**
  - Tên tài sản: Ô tô cần cẩu KAMAZ.
  - Trọng tải: 25 tấn.
  - Số khung: 22166811
  - Năm sản xuất: 2002.
  - Biển kiểm soát: 14L-9149.
  - Nước sản xuất: Liên Xô.
  - Số máy: 194172.
  - Năm đưa vào sử dụng: 2003
- II. Hình thức thanh lý:**
  - Công ty sẽ tổ chức bán thanh lý theo hình thức chào giá cạnh tranh thông qua bộ giá kín với giá khởi điểm là: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng chẵn).
  - Giá bán trên chưa bao gồm thuế VAT 10%.
  - Thời gian đấu giá vào 09 giờ 00 phút ngày 23 tháng 7 năm 2019 tại hội trường Nhà máy sản xuất Amon Nitrat - Công ty Hóa chất mỏ Thái Bình - MICCO.
  - Các tổ chức (cá nhân) có nhu cầu mua xe cầu KAMAZ 14L-9149 vui lòng đến Nhà máy sản xuất Amon Nitrat làm thủ tục đăng ký đấu giá với Hội đồng thanh lý tài sản Công ty trước 09 giờ ngày 23 tháng 7 năm 2019.
  - Người trả giá cao nhất sẽ là người được mua xe cầu KAMAZ 14L-9149 trên.
  - Các cá nhân có nhu cầu mua xe cầu KAMAZ 14L-9149 bắt đầu từ ngày 15 tháng 7 năm 2019 đến trước 08 giờ 30 phút ngày 23 tháng 7 năm 2019.
  - Liên hệ trực tiếp để xem xe cầu KAMAZ 14L-9149:
    - Người liên hệ: Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chuyên viên Phòng Cơ điện.
    - Điện thoại: 02276.511.119 - Di động: 0904.075.568
    - Trên trang thông báo!

CÔNG TY HÓA CHẤT MỎ THÁI BÌNH - MICCO

**TIỂU BAN TỔNG KẾT...***(Tiếp theo trang 1)*

Tại buổi làm việc, các thành viên Tiểu ban tham gia đóng góp ý kiến, phân tích vai trò, trách nhiệm của Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác công đoàn gắn với 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Đánh giá chung nét nổi bật 5 năm qua tổ chức thực hiện Nghị quyết ở từng lĩnh vực cụ thể. Trong đó, các thành viên chỉ rõ những nguyên nhân, hạn chế trong việc xây dựng tổ chức công đoàn ở các doanh nghiệp, những nguyên nhân dẫn đến tình trạng nợ lương và nợ bảo hiểm xã hội, từ đó dự báo tình hình và đưa ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Trưởng tiểu ban đề nghị Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tiếp tục vai trò lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức công đoàn cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và công nhân lao động. Nắm bắt và định hướng tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, duy trì nền nếp sinh hoạt và công tác kiểm tra, giám sát.

**Tạm đình chỉ hoạt động 10 bến khách ngang sông**

Thanh tra Sở Giao thông Vận tải kiểm tra hoạt động của bến đò ngang trên địa bàn huyện Đông Hưng.

PHẠM HÙNG

Đề bảo đảm an toàn giao thông cho các phương tiện vận tải đường thủy, 6 tháng đầu năm 2019, các huyện, thành phố đã phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông Vận tải kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông đường thủy nội địa 82 bến với 79 phương tiện.

Qua kiểm tra, có 72 bến với 79 phương tiện đủ điều kiện hoạt động chờ khách ngang sông, tạm đình chỉ 10 bến không đủ điều kiện hoạt động. Cùng với việc kiểm tra, lực lượng chức năng cũng đã phối hợp với các địa phương tuyên truyền Luật Giao thông đường thủy nội địa đến các tầng lớp nhân dân, nhất là nhân dân sinh sống hai bên tuyến sông để mọi người hiểu và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

**KẾT QUẢ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019****Phản ánh chính xác chất lượng giáo dục**

*(chinhphu.vn)* Phân tích phổ điểm thi THPT quốc gia năm nay, nhiều chuyên gia đánh giá cao về chất lượng đề thi, bởi vừa đạt mục tiêu phân loại để xét tốt nghiệp THPT, vừa có độ phân hóa cao để các trường đại học thuận lợi trong xét tuyển.

**T**heo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm trung bình các môn thi THPT quốc gia năm 2019 tăng hơn năm trước. Hầu hết các môn có mức điểm trung bình ở ngưỡng 5 - 6. Riêng 3 môn Lịch sử, Tiếng Anh, Sinh học, điểm trung bình dưới 5.

Trong tổng số 1.287 điểm 10 các môn, Giáo dục công dân là môn có số lượng nhiều nhất với 784 bài thi, Tiếng Anh đứng thứ hai với 299 bài; Lịch sử đứng thứ ba với 80 bài.

Nhìn vào phổ điểm, PGS, TS Nguyễn Phương Nga, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam) đánh giá là đã phản ánh được thực chất năng lực học sinh phổ thông so với chuẩn kiến thức kỹ năng các em đã đạt được. "Môn Lịch sử và Tiếng Anh, dù điểm trung bình dưới 5 nhưng phản ánh đúng thực trạng dạy và học các môn này ở phổ thông nhiều năm nay... Môn Tiếng Anh số lượng điểm dưới trung bình nhiều nhưng số lượng điểm từ 8 trở lên cũng lớn. Lý do thực tế là sự chênh lệch chất lượng giảng dạy giữa các vùng miền, đặc biệt là giữa vùng thành thị với nông thôn lớn" - PGS, TS Nguyễn Phương Nga nói.

Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục cho rằng, khi đánh giá phổ điểm phải so sánh nó với chuẩn kiến thức kỹ năng cần đạt chứ không nên so sánh với độ khó đề của đề thi, bởi độ khó đề này mỗi năm có thể có dao động. Với cách đặt vấn đề này, PGS, TS Nguyễn Phương Nga đánh giá cao chất lượng của đề thi năm nay.



Ảnh minh họa

GS Lâm Quang Thiệp, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), TS Quách Tuấn Ngọc, nguyên Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Bộ Giáo dục và Đào tạo) và nhiều chuyên gia khác cũng dành lời khen cho đề thi THPT năm 2019. Lý do là đề thi phù hợp với trình độ học sinh, kết quả phản ánh được đúng chất lượng người học, vừa đạt được mục tiêu xét tốt nghiệp THPT vừa có độ phân hóa để làm căn cứ xét tuyển đại học. Đề thi phổ điểm các môn thi chủ yếu nghiêng sang phải với đỉnh ở mức 5 - 6 nhưng độ dốc phổ điểm bên phải lớn, tương ứng với việc phân hóa điểm cao.

Việc môn Giáo dục công dân có số lượng điểm 10 nhiều nhất,

theo các chuyên gia là bình thường và dễ hiểu, bởi nội dung kiến thức trong môn học và đề thi liên quan nhiều đến đời sống thực tế của học sinh.

Điểm trung bình các môn thi THPT quốc gia năm 2019 nhỉnh hơn một chút so với năm 2018 nhưng cơ bản phổ điểm các môn thi giữa hai năm có sự tương đồng. TS Lê Trường Tùng (Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Đại học FPT) đánh giá: Năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo siết chặt hơn về mặt kỹ thuật, quy trình làm thi, tâm lý thi cử, THPT quốc gia của các địa phương cũng nghiêm túc, chặt chẽ hơn.

Chuyên gia đến từ Trường Đại học FPT này nhận định rằng, với kết quả khả quan của

phổ điểm thi THPT quốc gia năm nay, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT của cả nước sẽ khoảng trên 90% dù cách tính điểm xét tốt nghiệp đã thay đổi. Con số này là phù hợp với chất lượng giáo dục phổ thông hiện nay.

**Đại học топ trên và топ giữa đều thuận lợi trong xét tuyển**

Theo phân tích phổ điểm của các khối thi truyền thống, mức điểm trung bình 3 môn của mỗi khối năm nay ở mức 16 - 18 điểm. Cụ thể, khối A0 có điểm trung bình là 17,73, tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 19,55. Khối A1, điểm trung bình là 17,39, tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 17,75 điểm. Khối B điểm trung bình là 16,85, tổng điểm có nhiều thí